

## ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเป็นผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศกรจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง) สังกัด สป.

นำเสนอเมื่อ : 9 พ.ค. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเป็นผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศกรจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง) สังกัด สป.

[ดาวน์โหลดไฟล์แนบ](#)

ที่มา [กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560](#)



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักบูรณาการการศึกษา โทร.๐ ๒๒๘๑ ๘๘๘๐

ที่ ศธ ๐๒๑๓๗/๖๕๙๕

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเป็นผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภท  
อำนวยการระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรียน เลขาธิการองค์การหลัก รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ก.ค.ศ.  
เลขาธิการ กศน. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศึกษาธิการภาคทุกภาค ที่ปรึกษา  
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด  
ทุกจังหวัด ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/สำนักงาน/กลุ่ม ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงาน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งประกาศ เรื่อง สรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง  
ศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ  
ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ และได้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน - ๓ พฤษภาคม  
๒๕๖๐ เสร็จสิ้นแล้ว นั้น

ในการนี้ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการประเมินเป็นผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการ  
จังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแล้ว และกำหนดให้  
มีการประเมินความรู้ความสามารถในตำแหน่ง ความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
ในวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ อาคารรัชมังกลาภิเษก ชั้น ๓ กระทรวง-  
ศึกษาธิการ รายละเอียดตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน  
เป็นผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง  
ศึกษาธิการ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือท่านแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเป็นผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการ  
จังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับการประเมินฯ  
ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว รายละเอียดตามประกาศ ที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดาวน์โหลดประกาศ  
และเอกสารแนบท้ายได้ ทางเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ [www.moe.go.th](http://www.moe.go.th)

อนึ่ง หากผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ รายใดไม่มารายงานตัวเข้ารับการประเมินฯ ในช่วงวัน  
เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินฯ ครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จักขอบคุณมาก

(นายประเสริฐ บุญเรือง)

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ